

NƠI ĐÓ CÓ EM



Phạm Chính Đông

SlowRock (60)

Này là ngày tháng tôi chưa quên trôi đi lênh đênh. Trong hương
Một ngày nào đó tôi đưa em ra đi mang theo yêu thương. Bên kia
Vùng trời nào đó em ra đi mang theo yêu thương. Cho tơ

đêm có tiếng thanh xuân gọi nhau. Người về từ đâu nụ hoa e ấp ban
sông chút nắng băng khuân chờ mong. Chờ từng nụ hôn người cho nhau hết u
vương héo hắt cây khô mùa đông. Vùng trời bình yên đời xin quên hết ưu

đầu còn ngọt ngào trên tóc vẫn xanh. Nghe tiếng yêu thương thì thắm trên lá.
buồn mà ngậm ngùi in dấu bước đêm. Tôi biết trên kia là mùa trăng mới.
phiên mà người còn thao thức giấc đêm. Tôi biết không xa vùng trời nơi đó.

Cho mắt môi em nghìn đời vỗ về tình cảm nín. Nghe tiếng trăm năm
Soi nhánh đêm rơi vào đời nức nở lời yêu cuối. Em có hay chưa
Nơi đó có em mịn mở bóng nhỏ trời giống gió. Tôi biết đôi ta

trong bóng âm u đời dài thương nhớ. (Một ngày nào...)
trong những cơn mơ
tuy chẳng bao xa

...lời yêu tôi sẽ nói bất ngờ. Trời thấp xuống vì em đi vội vàng. Lời yêu
...mà sông ngăn núi trở nghìn trùng!/.

đương tôi chưa nói trao về ai đây? Con đường này mùa trăng tôi vỗ đôi, giọt sầu rơi
long lanh bờ cát vắng. Em đến đây đêm chia ngại ngần, em đánh thức trái tim ngủ
muộn để rồi tình nhớ cho người nhớ nhung. Vùng trời em...

Sheet Nơi đó có em, file .PDF

"1. Ngày là ngày tháng tôi chưa quên trôi đi lênh đênh"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Nơi đó có em của tác giả Phạm Chinh Đông đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Nơi đó có em
- Tác giả: Phạm Chinh Đông
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/4580-noi-do-co-em>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com